

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2019

Chống lại ô nhiễm không khí



Khói bụi từ hoạt động đốt rơm rạ là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 5/6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là ngày Môi trường thế giới kể từ hội nghị về con người và môi trường năm 1972 tại thủ đô Stockholm - Thụy Điển. Đây là sự kiện niên trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam

hưởng ứng từ năm 1982 nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường (BVMT) và phát triển bền vững.

Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 7 triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí, trong đó khu vực châu Á - Thái

Bình Dương có gần 4 triệu người. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tăng trưởng kinh tế với khoảng 92% người dân trên toàn thế giới không được hít thở không khí sạch. Ô nhiễm không khí đã và đang là một thách thức lớn đối với cộng đồng và toàn xã hội.

Để từng bước giải quyết vấn đề này, UNEP đã đưa ra chủ đề hướng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2019 là "Ô nhiễm không khí" nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường không khí ở tất cả các thành phố và khu vực trên toàn thế giới. Năm nay, sự kiện ngày Môi trường thế giới có sự đổi mới cả về phương thức lẫn hình thức tổ chức. Ngoài các hoạt động truyền thông trên cả nước, tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động "Tháng hành động vì môi trường, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới. Đây là năm đầu tiên Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức kết hợp nhiều hoạt động để cộng đồng quan tâm hơn đến các vấn đề môi trường, biển đảo. Các hoạt động sẽ đồng loạt diễn ra như hội thảo về chiến lược kinh tế biển, thương hiệu biển, trồng rừng ngập mặn, phát động thanh niên với phong trào chống rác thải nhựa...

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2019, tháng hành động vì môi trường năm 2019, tuần lễ biển và hải đảo năm 2019 và ngày Đại dương thế giới năm 2019, Thái Bình

tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng người dân trên địa bàn tự giác BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí, phấn đấu 100% tổ chức, gia đình, cá nhân ra quân dọn vệ sinh, làm sạch các khu ô nhiễm môi trường tại địa phương nơi mình sống, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Theo đó, tỉnh kêu gọi cộng đồng xã hội cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm không khí tới môi trường tự nhiên và sức khỏe của cộng đồng; tăng cường sự tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể, học sinh, sinh viên và cộng đồng xã hội tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; phát động phong trào bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải của địa phương; giám sát và xử lý triệt để dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết

bị sản xuất tại cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải; tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông; huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh từ cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn khí thải khác; tích cực triển khai chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa ven biển. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi nilon tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư... nhằm khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng nhân ngày Môi trường thế giới.

MINH NGUYỆT

► Bảo đảm phục vụ tốt tươi, tiêu cho 46.626ha lúa mùa

Sáng ngày 4/6, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao quản lý, vận hành các công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp của 4 huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Thụy. Vụ mùa năm 2019, các huyện trong hệ thống thủy lợi Bắc Thái Bình phấn đấu gieo cấy 46.626ha lúa, năng suất phấn đấu đạt 60,1 tạ/ha. Ngoài ra, các huyện còn phấn đấu gieo trồng 3.345ha cây màu hè thu và 22.132ha cây vụ đông.

Để bảo đảm phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019, đến nay Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đã hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa công trình phòng, chống lụt bão, nhất là các trạm bơm tiêu. Bên cạnh đó, Công ty yêu cầu các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành viên thường xuyên tổ chức giải tỏa, khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng dẫn, thoát nước từ hệ thống kênh mương mặt ruộng đến hệ thống sông dẫn, sông trục. Xây dựng phương án phòng, chống úng cho toàn hệ thống và riêng cho từng vùng úng, từng trạm bơm tiêu dưới đê. Chuẩn bị đầy đủ về vật tư, nguyên nhiên vật liệu dự trữ, trang thiết bị dự phòng, bám sát tình hình, diễn biến của thời tiết, chủ động vận hành hệ thống công trình bảo đảm theo đúng phương án đã đề ra...

PHẠM HƯNG

► VỮ THƯ Cưỡng chế giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang ATGT và mặt sông T6

Sáng ngày 4/6, tại xã Vũ Hội, Ban Cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) đường tỉnh lộ 454 và hành lang mặt sông T6 huyện Vũ Thư tổ chức cưỡng chế thu dỡ, giải tỏa các công trình kiến trúc, vật cản vi phạm.

Trước kia, xã Vũ Hội có 42 điểm với 40 hộ vi phạm hành lang ATGT đường tỉnh lộ 454 và hành lang mặt sông T6 bằng hình thức xây dựng cầu trái phép trên mặt sông T6; trong đó có 29 hộ xây dựng cả cầu và công trình kiến trúc, vật cản trên mặt cầu. Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động kết hợp hỗ trợ kinh phí và nhân lực của xã Vũ Hội, đến ngày 3/6 đã có 29/29 hộ tự tháo dỡ, giải tỏa cơ bản các công trình kiến trúc, vật cản trên mặt cầu vi phạm quy định.

Trong ngày đầu tiên tổ chức cưỡng chế, huyện Vũ Thư huy động 4 máy xúc, 4 xe ô tô và hàng chục người thực hiện phá dỡ, tháo dỡ các công trình kiến trúc, vật cản mà các hộ dân chưa giải tỏa hết như tường bao, cổng đầu trên mặt cầu, các mặt phẳng bê tông nổi lên bề mặt đường 454 và các cầu trên mặt sông, cắt tỉa cành cây to, thu gom rác, dọn vệ sinh trên đoạn đường 454 gần với sông T6. Dự kiến, đợt ra quân thực hiện cưỡng chế giải tỏa vi phạm hành lang ATGT tỉnh lộ 454 và hành lang mặt sông T6 sẽ kéo dài từ 2 - 3 ngày. Trong đợt này, huyện sẽ cưỡng chế giải tỏa toàn bộ các công trình kiến trúc, vật cản vi phạm trên mặt cầu. Huyện Vũ Thư và xã Vũ Hội đang triển khai kế hoạch, dự kiến tiếp tục giải tỏa, tháo dỡ 100% các cây cầu vi phạm trong thời gian tới.

Việc cưỡng chế thu dỡ, giải tỏa các công trình kiến trúc, vật cản vi phạm góp phần bảo vệ hành lang ATGT của tỉnh lộ 454, bảo đảm an toàn cho người dân địa phương và người tham gia giao thông; bảo vệ hành lang mặt sông T6 tạo thuận lợi tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của xã Vũ Hội, đồng thời thể hiện quan điểm xử lý nghiêm, triệt để, đúng quy định của chính quyền các cấp đối với các trường hợp vi phạm hành lang ATGT, hành lang công trình thủy lợi trên địa bàn.

QUỲNH LƯU

Trên cánh đồng thôn Gạo, xã Tân Hòa (Hưng Hà) gia đình ông Nguyễn Văn Thế đang tập trung thu hoạch lúa xuân. Ông Thế cho biết: Do thời tiết những ngày qua không thuận nên đến nay gia đình mới thu hoạch được 4/5 sào lúa xuân. Dự kiến năng suất đạt khoảng 2 tạ/sào. Đồng thời với thu hoạch lúa chín, gia đình cũng chuẩn bị chu đáo các điều kiện để bảo đảm sản xuất vụ mùa theo đúng lịch thời vụ và đạt kết quả cao nhất. Bà Tô Thị Yến, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Tân Hòa cho biết thêm: Toàn xã có 240ha lúa xuân. Đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch gần 90% diện tích, năng suất dự kiến 69 tạ/ha. Cùng với chỉ đạo nông dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo đẩy nhanh thu hoạch lúa chín, HTX đơn đốc bà con chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Vụ mùa năm nay, địa phương chủ trương cơ cấu 70% là giống lúa chất lượng như BC15, Bắc thơm... và 30% giống lúa hàng hóa. HTX thường xuyên quan tâm, đơn đốc, hướng dẫn nông dân thu hoạch lúa chín song song với xử lý rơm rạ, làm đất để sản xuất vụ mùa bảo đảm đúng lịch thời vụ đã được

HƯNG HÀ Đẩy nhanh thu xuân làm mùa

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Hưng Hà đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.



Nông dân xã Chí Hòa (Hưng Hà) thu hoạch lúa xuân.

khuyến cáo. HTX cũng chỉ đạo nông dân gieo mạ đúng lịch và gieo mạ dự phòng 5%. Không tiến

hành gieo sạ, đồng thời bảo đảm công tác thủy lợi cho sản xuất. Cũng như xã Tân

Hòa, hiện nay nông dân xã Cộng Hòa đang khẩn trương thu hoạch 275ha lúa xuân. Ông Vũ Thanh

Sơn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Cộng Hòa cho biết: Toàn xã có 9 máy gặt đa năng nên đến nay nông dân trong xã đã cơ bản hoàn thành việc thu hoạch lúa chín. Cùng với thu hoạch lúa xuân, HTX chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thu hoạch đến đâu tiến hành làm đất và chuẩn bị điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Dự kiến từ ngày 8 - 12/6 nông dân trong xã sẽ tiến hành gieo mạ. Nông dân cũng được HTX khuyến cáo, hướng dẫn xử lý sâu bệnh trên mạ trước khi cấy. Toàn xã hiện có 36 máy làm đất, do đó việc chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa khá thuận lợi. Địa phương cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thủy lợi, bảo đảm tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà cho biết: Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch trên 80% diện tích lúa xuân. Một số xã cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa như Hồng Lĩnh, Văn Lang, Tây Đô... Cùng với thu hoạch, nông dân các địa phương cũng đang tích cực chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Theo kế hoạch, vụ mùa này huyện Hưng Hà gieo cấy 10.800ha lúa và

2.700ha trở lên cây màu. Để bảo đảm sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ, UBND huyện Hưng Hà đã sớm xây dựng, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019, chỉ đạo các địa phương xây dựng đề án sản xuất của địa phương sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Huyện cũng phân công cán bộ tăng cường đi cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, đơn đốc nông dân khẩn trương thu hoạch lúa xuân, gặt đến đâu đưa máy móc vào làm đất ngay đến đó, sử dụng với bột hoặc các chế phẩm sinh học bón cho ruộng để rạ phân hủy nhanh, lúa sau cấy không bị ngộ độc hữu cơ, đồng thời chuẩn bị tốt nhất các điều kiện sản xuất lúa mùa bảo đảm trong khung thời vụ an toàn. Chủ động mở rộng diện tích cấy lúa mùa trả sớm để đạt năng suất cao, hạn chế sâu bệnh hại cuối vụ và tạo quỹ đất trống cây vụ đông ưa ẩm. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương có kế hoạch và biện pháp cụ thể để chủ động tiêu úng cho các vùng trũng khi có mưa lớn, bảo đảm bơm đủ nước cho lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần giành thắng lợi vụ mùa cả về năng suất và sản lượng.

MAI THƯ

NAM THẮNG

Làm tốt công tác tiêu hủy lợn chết vì bệnh dịch tả lợn châu Phi

Thời gian qua, xã Nam Thắng (Tiền Hải) đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là cán bộ, đảng viên để thực hiện tốt công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt không để tình trạng lợn chết gây ô nhiễm môi trường.

Giữa cái nắng mùa hè nhiệt độ ngoài trời lên gần 40°C, các thành viên của tổ ứng phó nhanh tiêu hủy lợn bệnh thực hiện theo đúng quy trình chỉ đạo của ngành chuyên môn. Các thành viên mỗi người một việc, người phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột, người ghi

chép số đầu lợn, cân nặng, lập hồ sơ thống kê... Mặc dù công việc rất vất vả, lợn chết bốc mùi trong nắng nóng nhưng các thành viên tổ ứng phó nhanh vẫn không quản ngại. Bất kể thời gian sớm tối tất cả các thành viên phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, ứng trực kịp thời xử lý thông tin của nhân dân phản ánh, thông báo để triển khai công việc thu gom, bảo đảm tình trạng lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi không làm ô nhiễm môi trường tại các hộ chăn nuôi, khu dân cư. Chia sẻ về công việc xử lý lợn bệnh, ông Trần Văn Huỳnh, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: UBND xã đã thành lập các tổ phòng, chống bệnh dịch

tả lợn châu Phi, trong đó tổ ứng phó nhanh làm tốt các nhiệm vụ tiêu hủy lợn tại ổ dịch, tiêu độc, khử trùng, kiểm soát dịch bệnh. Thành viên là các công chức UBND xã, nhân viên HTX, đại diện các đoàn thể. Khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại địa phương, tổ ứng phó nhanh đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để tránh nguy cơ lây lan ra diện rộng như: phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột, dùng nilon bọc xác lợn chết để hạn chế mức phát tán nguồn bệnh khi di chuyển lợn từ các hộ dân đến nơi chôn lấp. Đồng thời địa phương cũng đã nghiêm cấm người dân tiêu

hủy tự do, giám sát chặt chẽ việc thống kê số lượng, trọng lượng, tránh để xảy ra tiêu cực. Ngoài ra, khi chôn lấp, tiêu hủy lợn bệnh, hồ sơ sau khi đào phải được rải một lớp vôi bột xuống đáy, cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột lên trên bề mặt, lấp đất và nện chặt.

Ông Vũ Ngọc Tính, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tổng đàn lợn của Nam Thắng là 3.200 con với 450 hộ nuôi. Sau khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, xã đã chủ động thực hiện nghiêm quy trình xử lý lợn bệnh, chôn lấp, tiêu hủy lợn bị dịch bệnh. Đặc biệt, xã đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm

của cán bộ, đảng viên về tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi hiểu được sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi để chủ động thông báo và tích cực phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ bệnh dịch, phòng, chống lây lan... Tập trung tuyên truyền, thực hiện nghiêm "5 không": không giấu dịch; không mua bán lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý và "4 tại chỗ": chỉ đạo tại chỗ, huy động nhân lực tại chỗ, huy động vật lực tại chỗ, huy động phương tiện tại chỗ. Các tổ chuyên trách đã được phân công xử lý lợn chết theo hướng dẫn của ngành chuyên môn như: tổ cân lợn, tổ lập biên bản, tổ tiếp nhận lợn xử lý chôn lấp. Việc tiêu hủy lợn và sản phẩm của lợn bệnh dịch tả lợn châu Phi bắt buộc và phải thực hiện đúng quy trình, bởi vi rút bệnh dịch tả lợn châu Phi sức đề kháng cao, có

khả năng chịu được ở nhiệt độ thấp, vi rút có thể tồn tại trong phân, máu, bài tiết... Phương tiện, dụng cụ được sử dụng để vận chuyển lợn đến địa điểm tiêu hủy được địa phương lựa chọn có sản kín để không làm rơi vãi máu và chất thải của lợn trong quá trình vận chuyển. Đồng thời vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước và sau khi vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy, người tham gia vào quá trình tiêu hủy lợn bệnh thực hiện vệ sinh, sát trùng tránh làm lây lan mầm bệnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi xã Nam Thắng còn xây dựng hệ thống kết nối mạng với thành viên các tổ chuyên trách nhằm điều hành công việc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao hàng ngày. Theo quy định khoảng 18 giờ hàng ngày các tổ báo cáo về UBND xã để đối chiếu số liệu kiểm đếm, thẩm định lại hồ sơ. Trong đó, việc thống kê các cán bộ địa phương đã làm đúng trình tự mỗi hộ dân đều lập 1 bộ hồ sơ, gồm có 7 thủ tục,

bảo đảm chặt chẽ, tránh để xảy ra sai sót, tiêu cực. Đến nay, Nam Thắng đã sử dụng 300kg hóa chất, 5 tấn vôi bột, trên 200kg bao

nilon... cho công tác dập bệnh dịch tả lợn châu Phi. Số lợn bị tiêu hủy gần 900 con.

MANH THẮNG



Lợn bị bệnh dịch chết được tổ ứng phó nhanh của xã Nam Thắng thực hiện đúng quy trình xử lý theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.